

Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Kỹ thuật điện, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Đợt 4 năm 2023 thành công tốt đẹp

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên năm cuối Trường Đại học Hải Dương, sáng ngày 04/8/2023, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ đã long trọng tổ chức buổi bảo vệ Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên liên thông khóa 8 ngành Kỹ thuật điện với 02 Hội đồng đánh giá đồ án.

Lễ bảo vệ Đồ án tốt nghiệp là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đánh giá năng lực, mà còn là cơ hội cho sinh viên công bố kết quả nghiên cứu của mình sau thời gian thực tập thực tế và viết đồ án. Đây là ngày để sinh viên thể hiện bản thân với kiến thức tích lũy được trong toàn khóa học.

Trong buổi bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngoài thành viên Hội đồng đánh giá còn có sự chứng kiến của toàn thể các thầy cô trong khoa Khoa Kỹ thuật và Công nghệ cùng các em sinh viên lớp L8.KTĐ với các đề tài đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Nội dung các đề tài khá đa dạng, phong phú với nhiều mảng kiến thức có tính ứng dụng trong thực tế cao.



*ThS. Nguyễn Thị Toan - Phó trưởng khoa, phụ trách Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
phát biểu khai mạc buổi lễ tại 01 Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp*

Chủ đề và lĩnh vực nghiên cứu đồ án tốt nghiệp của sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Trường Đại học Hải Dương đợt này khá phong phú như: Thiết kế, thi công hệ thống cung cấp điện cho các nhà xưởng, doanh nghiệp, công ty; thiết kế, thi công hệ thống chống sét đường dây và trạm biến áp; thiết kế, mô phỏng hệ thống phân loại sản phẩm, mô hình bãi giữ xe tự động, Robot công nghiệp, sử dụng máy CNC khắc Laser... Đại đa số sinh viên đã thể hiện được sự đầu tư và thái độ nghiêm túc trong hoạt động nghiên cứu, chuyên môn vững vàng,... Nhiều đồ án được Hội đồng đánh giá xếp loại tốt, đặc biệt nhiều đồ án có sự sáng tạo trong các thiết kế và khả năng ứng dụng trong thực tiễn.



Sinh viên Bùi Minh Xương báo cáo Đồ án tốt nghiệp



Sinh viên Nguyễn Thế Anh báo cáo Đồ án tốt nghiệp

Tại buổi lễ bảo vệ, những ưu, khuyết điểm trong từng đồ án của sinh viên đã được hội đồng chuyên môn phân tích, gợi ý hướng khắc phục và cải tiến. Những góp ý của hội đồng đánh giá đã giúp sinh viên hiểu hơn về kiến thức chuyên môn và kỹ năng, hoàn thiện hơn trong các thiết kế và thực tế hoạt động nghề nghiệp sau này.

Lễ bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đã kết thúc tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng tiếp thêm tự tin cho các tân kỹ sư tương lai vững bước vào đời, góp một phần công sức của mình vào công cuộc phát triển của đất nước.



Thầy cô chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lớp L8.KTD

*Tổng hợp tin, bài và ảnh: Nguyễn Thị Toan
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ*